

## ASW - เลือกตัวที่รัก หักตัวที่ร้าย

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในวลีจั่วหัว...

จริงๆ แล้ว นักเก็งกำไร เขาจะไม่เรียกตัวรัก หรือ หุ่นรัก อะไรนะ เขามักจะเรียกกันว่า หุ่นชอบ หุ่นโปรด เสียมากกว่า และนั่นก็จะหมายถึง ไปได้ทุกแนวทุกกลุ่ม ที่เห็นว่าสวย หรือเห็นว่าดีมีแวว แต่ก็จะมาจกสัญญาณทางเทคนิคเสียมากกว่า... แต่ก็อาจจะสิ้นกลงทุน ที่อาจจะเน้น ลงทุนยาวๆ จริงๆ แบบกินปันผลอะไรทำนองนั้น ก็มักจะชอบหรือโปรดอยู่ไม่กี่ตัว หรือไม่ก็กลุ่มหรือคอร์ป จนวนอาจจะเหมือนเป็น เป็นหุ่นรัก เป็นหุ่นที่ต้องกอดไว้นานๆ นั่นแหละครับ ถ้าไม่รัก เราก็คงไม่กอดใครแน่ ไข่หรือเปล่าล่ะ... แม้เหนือเมฆจะมีคำกล่าวที่ว่า รักคนกอดนานได้ รักหุ่นกอดนานตาย แต่นักลงทุนกลุ่มนี้ ต่อให้ราคาหุ้น จะมีการลงปรับฐาน หรือ มีแววว่าจะลงลึกๆ ลักเพียงไหน เขาก็ไม่เคยคิดเอาออกจากพอร์ต แบบนี้แหละ เรียกว่ารักจริงไม่ทิ้งไม่เท... แต่ก็นั่นแหละครับ เหนือเมฆเคยกล่าวไว้แล้วว่า มันเป็นเรื่องของ นิสัยใครนิสัยมัน ต้องรู้ตัวเองว่าเป็นสไตล์ไหน รับความเสี่ยงได้แค่ไหน การลงทุนในตลาดหวงอะไรเป็นหลัก จึงไม่มีใครผิดใครถูกหรอกครับ... เรามองว่าอีกคนผิด แต่มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ถูกกับนิสัยของเขา สิ่งที่เราว่า เขาผิดนั้น ถ้าเขาจะมาให้ถูก มันก็อาจจะไม่ใช่สไตล์เขาก็ได้... แล้วตลาดแบบนี้ นักเก็งกำไร กับ นักลงทุน จะเล่นทางไหนกันล่ะ เล่นเหมือนกันได้ไหม เห็นตลาดลงมาต่ำๆ ขนาดนี้ ของถูกเรียกว่าเคลื่อนไหวตลาดเลย ก็แหละ นักลงทุนที่เน้นปัจจัยพื้นฐาน หรือ ยิ่งถ้าเน้นหาหุ้นปันผลด้วยแล้ว เขาน่าจะเลือกตัวที่เขารักแหละ ส่วนนักเก็งกำไร อาจจะคิดถึงคนักหน่อย เพราะตัวที่รัก ก็ต้องเทคนิคสวยๆ ด้วย และตัวร้ายๆ ก็ต้องทั้งอีก

### ดูตามเกม...

อาการของการเล่นในวันวาน ก็จะออกมาในช่วงครึ่งหลังของตลาด แบบนี้น่า จะยังมีแรงส่งมาถึงในวันนี้อะได้... และนั่น ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้น ของการค่อยๆ ขึ้นรอบใหม่ต่อไปก็ได้

- แนวรับ : ...9.00-8.90 หรือ **สู้ได้ไม่ต่ำกว่า 8.80**
- เป้าหมาย : ...9.30-9.40 ผ่านได้ จะมองยาว 11.0

Price Chart...(ASW)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น ASW...** เรียกว่า แนวต้าน 9.3-9.4 นั้น จะเป็นแค่แนวต้านระยะสั้น หากผ่านไปได้จริงๆ ก็จะมี ลุ้นกันแถวๆ จุดสูงสุดเดิมที่เคยทำไว้ คือแถวๆ 11.0 หรือ 11.0-11.2... แต่จะว่าไปแล้ว 9.3-9.4 แข็งแกร่ง ไม่น้อยเหมือนกันนะ เพราะเป็นเป้าของรูปแบบราคา และเป็น แนวต้านในทางโครงสร้างด้วย แต่ถ้าผ่านไปได้ ก็นั่นแหละครับ อาจจะแรงๆ ไปถึง 11.0-11.2 ได้เลย และนั่น อาจจะไม่ได้ไปแค่นั้นก็ได้ ถ้าว่ากันด้วยภาพใน ภาวะกระทิง จากรูปแบบของเส้นค่าเฉลี่ยแล้วนั้น ราคา อาจจะไปได้ถึงระดับ 15.0-16.0 กันเลยทีเดียว... แต่ก็ อาจจะไม่จำเป็นจะต้องขึ้นเร็วๆ ในระยะเวลาอันสั้นนะ อาจจะใช้เวลาเป็นเดือน หรือ 2-3 เดือน ก็ว่าได้

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน